



ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

วิธีรับตรงรอบ Quota และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มใช้ผลคะแนนทดสอบ TGAT และ A - Level ประจำปีการศึกษา 2567

คณะ/หลักสูตร	คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	- วิธีรับตรงรอบ Quota สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม - วิธีรับตรงรอบ Quota (โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์	วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. รูปแบบ ณ ที่ตั้ง (Onsite) ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเหตุ การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า เริ่มรายงานตัวเวลา 08.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. รอบบ่าย เริ่มรายงานตัวเวลา 12.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น. *คณะจะแจ้งรอบและลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มหลังประกาศรายชื่อ*
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์	ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ - กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์มีสิทธิ์สัมภาษณ์มากกว่า 1 โครงการ/สาขาของคณะเภสัชศาสตร์ ทางคณะดำเนินการให้สัมภาษณ์ 1 ครั้ง ให้คะแนนทุกโครงการ/สาขา - กรอกประวัติผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ภายใน วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. *คณะจะแจ้งลิงก์สำหรับกรอกข้อมูลผ่านช่องทางไลน์กลุ่มหลังประกาศรายชื่อ*
เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์	สำหรับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 1. บัตรประจำตัวประชาชน แสดงต่อกรรมการผู้ตรวจเอกสาร (<u>ตัวจริง</u>) 2. เอกสารใบระเบียบประวัติแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 5/6 ภาคการศึกษา (หน้า - หลัง) แสดงต่อกรรมการผู้ตรวจเอกสาร (<u>ตัวจริง</u>) 3. หนังสือรับรองหน่วยกิตตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) แสดงต่อกรรมการผู้ตรวจเอกสาร (<u>ตัวจริง</u>) 4. Portfolio (ถ้ามี) แสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกท่านเข้ารับการตรวจตาพร้อมสีกับทางคณะในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรายงานตัว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) **ในส่วนขอใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจร่างกายโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ตามแบบฟอร์มของ มหาวิทยาลัย) ให้ดำเนินการส่งในวันรายงานตัวเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัย เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมี สิทธิ์เข้าศึกษา** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (งานวิชาการ) คณะเภสัชศาสตร์ โทรศัพท์ 045-353617, Facebook Fanpage : งานรับเข้า เภสัช ม.อุบลฯ

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวนน นุญลือ)

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ